



สรุปรายงานการประชุม วันที่ 13 ตุลาคม 2559

1. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ชมรมช่างเกาะสมุย ประจำปี 2559

-ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน

-สถานที่จัดการแข่งขัน : สนามหญ้าเทียม สมุย อารีน่า

-วันที่ทำการแข่งขัน: วันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2559

-เปิดสนาม เวลา 17.00 น.

-เวลาทำการแข่งขัน : การแข่งขันในวันเสาร์-อาทิตย์ จะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15.00-21.00 น. โดยวันปกติ

จะเริ่มแข่งขันเวลา 19.00-23.00 น.

-จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน : 24 ทีม

* ยืนยันส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2559

* การหยิบลากแบ่งสาย กำหนดไว้วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

-คุณสมบัติของนักกีฬา

* ทีมและนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมช่างเกาะสมุย

* ค่าสมาชิก (หัวหน้าช่าง/ผู้ช่วย 500 บาท และหรือ ช่างทั่วไป 300 บาท)

* ทีมหรือโรงแรมที่รวมกัน อนุญาตให้รวมกันได้ไม่เกิน 2 โรงแรมต่อหนึ่งทีม

* นักกีฬาจะต้องเป็นพนักงาน โรงแรมตามโครงสร้างสายงาน แผนกช่างและสวนเท่านั้น

(ในกรณีตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติจะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขันในครั้งนี้)

* นักกีฬาจะต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 30 วันจนถึงวันแข่งขัน

* ทีมแชมป์เก่า(เมลาตี)จะแข่งเป็นคู่แรก หลังจากคู่พิเศษ

* ชุดแข่งขันของแต่ละทีมให้เพิ่ม ธิบีนัน สีดำมาด้วย

* ปลอกแขนกัปตันทีม ทางชมรมจะจัดหาให้

-กฏกติกาการแข่งขัน

* กติกาตัดสิน ใช้กฏกติกาสากลฟุตบอล 7 คน

* ทำการแข่งขันครึ่งละ 12 นาที พักครึ่ง 5 นาที แข่งขัน 2 ครั้ง

* เวลาการแข่งขัน ให้ยึดเวลาจาก กรรมการที่ตัดสินในสนาม

* การแบ่งกลุ่มทีม แบ่งเป็น 6 สาย สายละ 4 ทีม

* รอบ 16 ทีมจะเป็นการจับฉลาก ประกบคู่

* การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในสนาม สามารถเปลี่ยนได้ 5 คน

(ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนออกแล้ว ไม่สามารถกลับมาลงเล่นได้อีกในนัดนั้นๆ)

* กรณีลูกออกข้างสนาม ให้ใช้การทุ่มจากเส้นขอบสนามเท่านั้น

* ลูกตั้งเตะทุกจุด ถ้าเข้าประตู ถือเป็นการได้ ประตู

* กรณีทีมฟุตบอลถอนทีม ให้ปรับผลการแข่งขันทีมที่ร่วมสาย ได้ 3 แต้ม + ประตูได้เสีย +1

* กรณีนักกีฬาในสนามต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 5 คน ถึงจะสามารถแข่งขันได้

* การตรวจสอบนักกีฬา ให้เสร็จสิ้นตั้งแต่การแข่งขันนัดแรก (กรณีมีทีมอื่นทักท้วง)

* ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา หลังวันที่ 20 ตุลาคม 2559

* อนุญาตให้ทีมงานเข้าได้ 3 คน (ผู้จัดการทีม/ผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน)และต้องแขวนป้ายเจ้าหน้าที่ด้วย

(ป้ายรับได้ที่สนาม)

-กติกาการให้คะแนน

* ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน

* ทีมที่เสมอกันได้ 1 คะแนน

* ทีมที่แพ้ไม่ได้คะแนน 0 คะแนน

-ในกรณีคะแนนเท่ากัน เพื่อหาทีมเข้ารอบต่อไปและการจัดลำดับทีมที่ 1 ที่ 2 ให้ดูผลการแข่งขันของทีมนั้นๆ

* พิจารณาลูกได้-เสีย ทีมใดได้มากกว่าเป็นทีมที่เข้ารอบต่อไป

* ในกรณีลูกได้-เสียเท่ากัน ทีมใดที่มีลูกได้มากกว่าทีมนั้นเข้ารอบต่อไป

* เมื่อพิจารณาตามลำดับแล้ว พบว่ายังไม่สามารถหาทีมเข้ารอบได้ ให้ทำการจับฉลากหาทีมเข้ารอบต่อไป

- ทีมที่เข้าทำการแข่งขัน ถ้ามาสายเกิน 10 นาทีจะถูกปรับให้เป็นทีมแพ้

- ใบเหลือง-ใบแดง

* กรณีที่ผู้เล่นมีโทษใบเหลือง ใช้ระบบสะสม ครบ 2 ใบเหลือง คิดโทษแบน 1 นัด

* โทษใบแดงในเกม คิดโทษแบน 1 นัด

* ผู้เล่นที่โดนโทษใบแดงจากเหตุทะเลาะวิวาท จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันและไม่สามารถลงเล่นนัดที่เหลือได้

ตลอดรายการแข่งขัน.

- ในกรณีเกิดการทะเลาะวิวาท คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะนำไปพิจารณาร่วมกับผู้จัดการทีม

ผลการพิจารณาพบว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและถึงขั้นรุนแรง คู่กรณีนั้นๆจะถูกห้ามไม่ให้ลงทำการแข่งขัน

ตลอดรายการแข่งขัน.

- ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละ 3,000 บาท.../